

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญ	จ
สารบัญตาราง	ข
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
ขอบเขตการวิจัย	2
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย	21
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	21
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	21
การเก็บรวบรวมข้อมูล	22
การวิเคราะห์ข้อมูล	23
บทที่ 4 ผลการวิจัย	25
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	57
สรุป	57
อภิปรายผล	60
ข้อเสนอแนะ	65
บรรณานุกรม	67
ภาคผนวก	70
ก. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	
- ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย	71

	หน้า
- แบบสอบถามสำหรับอาจารย์และผู้บริหาร	72
- แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาพยาบาลและผู้สำเร็จการศึกษา	88
- แบบสอบถามสำหรับผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงานของบัณฑิต	102
- แบบสอบถามสำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	106
๗. ประวัติผู้วิจัย	110



## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในด้านความชัดเจนของภาษาที่ใช้ ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา	26
2	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินวัตถุประสงค์ในด้านความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา	26
3	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในด้านพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญา ทักษะ และเจตคติ ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา	27
4	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในด้านความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ในวิชาชีพพยาบาล ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา	27
5	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในด้านความสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา	28
6	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในด้านความชัดเจนของภาษาที่ใช้ ความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม พัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญา ทักษะ และเจตคติ ความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ในวิชาชีพ ความสามารถในการปฏิบัติจริง ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา	29
7	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินโครงสร้างของหลักสูตร ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา	30
8	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินเนื้อหาสาระของหลักสูตรในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา	31
9	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินเนื้อหาสาระของหลักสูตรในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา	32

ตารางที่		หน้า
10	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินเนื้อหาสาระของหลักสูตรในกลุ่ม วิชาวิทยาศาสตร์ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา	33
11	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินเนื้อหาสาระของหลักสูตรในกลุ่ม วิชาภาษา ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา	34
12	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินเนื้อหาสาระของหลักสูตรในกลุ่ม วิชาพลานามัย ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา	35
13	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินเนื้อหาสาระของหลักสูตรในกลุ่ม วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษาและผู้สำเร็จการ ศึกษา	36
14	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินเนื้อหาสาระของหลักสูตรในกลุ่ม วิชาชีพ ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา	37
15	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินเนื้อหาสาระของหลักสูตรในกลุ่ม วิชาเลือกเสรี ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา	38
16	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินปัจจัยป้อนเข้าด้านการประเมิน อาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษาและผู้ สำเร็จการศึกษา	39
17	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินปัจจัยป้อนเข้าด้านการประเมิน อาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษาและผู้ สำเร็จการศึกษา	40
18	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินปัจจัยป้อนเข้าด้านปัจจัยที่เอื้อ ต่อการจัดการเรียนการสอนด้านจำนวนตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา	41
19	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินปัจจัยป้อนเข้าด้านปัจจัยที่เอื้อ ต่อการจัดการเรียนการสอนด้านคุณภาพ ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษาพยาบาลและผู้สำเร็จการศึกษา	42
20	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินปัจจัยป้อนเข้าด้านปัจจัยที่เอื้อ ต่อการจัดการเรียนการสอนด้านความทันสมัย ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา	44

ตารางที่		หน้า
21	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินปัจจัยป้อนเข้าด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนด้านมีความสะดวกในการใช้บริการ ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา	46
22	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินปัจจัยป้อนเข้าด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา	48
23	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินกระบวนการผลิตด้านการบริหารและการบริการหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา	48
24	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินกระบวนการผลิตด้านการบริหารและการบริการหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา	50
25	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินของกระบวนการผลิตด้านการเตรียมหลักสูตร การประเมินผล และด้านการดำเนินการสอนตามความคิดเห็นของอาจารย์	51
26	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินกระบวนการผลิตด้านการเตรียมหลักสูตร การประเมินผล และด้านการดำเนินการสอน ตามความคิดเห็นของอาจารย์	53
27	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิต ตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา และบัณฑิต	54
28	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตในด้านคุณลักษณะทั่วไป และความรู้เชิงทฤษฎีและการปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ ตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา และผู้สำเร็จการศึกษา	56